

นายฯ ส.บ.ม.ท.ชื่นชม ก.ค.ศ.กรณีให้ศึกษานิเทศก์มีคุณสมบัติสอบ รอง ผอ.รร.ได้

● นำเสนอเมื่อ 13 มี.ค. 2563

นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่าตามที่ ส.บ.ม.ท. ได้เรียกร้องให้ ก.ค.ศ. มีมติให้ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และบัดนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติให้ศึกษานิเทศก์ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิสมัครเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น ส.บ.ม.ท.ขอชื่นชมการตัดสินใจดังกล่าวที่เปิดโอกาสที่เป็นธรรมให้กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอีกกลุ่มหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ส.บ.ม.ท.ขอเรียกร้องให้ ก.ค.ศ.ต้องมีมติเพิ่มเติม กล่าวคือ ต้องมีมติให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่เคยดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท ขึ้นไปเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพิ่มเติมจากผู้มีคุณสมบัติเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม

นอกจากนี้ นายรัชชัยย์ยังเรียกร้องให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้กับข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ที่ไม่มีวุฒិการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาเช่นเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างาน เคียรักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯลฯ สำหรับข้าราชการครู และเคยมีประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษาโดยกำหนดเป็นจำนวนชั่วโมงไว้ สำหรับศึกษานิเทศก์

“ การกำหนดให้ต้องมีวุฒิการศึกษาทางการบริหารการศึกษานั้นจะทำให้บุคคลที่ไม่มีวุฒิต่างการบริหารการศึกษาแต่มีประสบการณ์ทางการบริหารสถานศึกษาต้องเสียสิทธิอย่างน่าเสียดายที่สำคัญคือข้อกำหนดในมาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาก็ไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องให้สำเร็จการศึกษาทางดานการบริหารการศึกษาแต่อย่างใด” นายรัชชัยย์ กล่าวในที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๑๖๐



สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือก ฯ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขานุการ และศึกษาธิการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออนุมัติให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่เคยดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่เคยดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ ๒ ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชัช มะลีลา)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๔๐, ๐ ๒๒๘๐ ๑๑๐๔ - ๙ ต่อ ๑๓๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๙๓